



๒/๒๕๖๘

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย (เพิ่มเติม ๑)

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยเป็นพื้นที่แรก นั้น

บัดนี้สาธารณภัย/ภัยพิบัติดังกล่าวได้ขยายเป็นวงกว้าง โดยได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อในพื้นที่
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ ตำบลธารคีรี
หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ ตำบลบาโหย
หมู่ที่ ๕ ตำบลเปียน
หมู่ที่ ๔ ตำบลจะแหน
หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘ ตำบลทุ่งพอ
หมู่ที่ ๔, ๘ ตำบลสะบ้าย้อย

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ และ
ขณะนี้สาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ

เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๐ วรรคสาม
ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศ
ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันเกิดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศวต เพชรนุ้ย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการจังหวัด